

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายสุชาติ หนูชัยแก้ว	ประธานสภาฯ	นายสุชาติ หนูชัยแก้ว
๒	นายโอภาส สดุกขำ	รองประธานสภาฯ	โอภาส สดุกขำ
๓	นายวรรณโชค ชุมทอง	ส.อบต.ฯ	วรรณโชค ชุมทอง
๔	นายเสรี รอดมี	ส.อบต.ฯ	เสรี รอดมี
๕	นายสนิท ลั่นทอง	ส.อบต.ฯ	สนิท ลั่นทอง
๖	นายกิติรัช เรืองมาก	ส.อบต.ฯ	กิติรัช เรืองมาก
๗	นายสุนีย์ ทองเกิด	ส.อบต.ฯ	สุนีย์ ทองเกิด
๘	นายคนอง บัวนุช	ส.อบต.ฯ	คนอง บัวนุช
๙	นายวิรัตน์ อีววังโส	ส.อบต.ฯ	วิรัตน์ อีววังโส
๑๐	นางดวงจันทร์ มั่งสาทอง	ส.อบต.ฯ	ดวงจันทร์ มั่งสาทอง

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายมนัส แสนภักดี	นายก อบต.ฯ	นายมนัส แสนภักดี
๒	นายชาญ เกื้อเดช	รองนายก อบต.ฯ	ชาญ เกื้อเดช
๓	นายปัญญา ทองเพ็ง	รองนายก อบต.ฯ	ปัญญา ทองเพ็ง
๔	นายณัฐพงษ์ คงสุตรู	เลขานุการนายก อบต.ฯ	ณัฐพงษ์ คงสุตรู
๕	นางสาวจิรากร ชาญณรงค์	หัวหน้าสำนักปลัด	จิรากร ชาญณรงค์
๖	นางสาวจารุลิน รักษา	นักทรัพยากรบุคคล	จารุลิน รักษา
๗	นางกัตติกา อมรพันธ์	ผู้ใหญ่บ้านม.๑	กัตติกา อมรพันธ์
๘	นายเต็ม ดาลัย	ชาวบ้าน	เต็ม ดาลัย
๙	นายชนนธ์ณัฐร์ พัฒนศิลป์	กลุ่มอนุรักษ์	ชนนธ์ณัฐร์ พัฒนศิลป์
๑๐	นายสมชาย รอดมี	กลุ่มอนุรักษ์	สมชาย รอดมี
๑๑	นายพิศิษฐ์ เบ็ดทอง	กลุ่มอนุรักษ์	พิศิษฐ์ เบ็ดทอง
๑๒	นายสิทธิ์ ศรีช่วย	กลุ่มอนุรักษ์	สิทธิ์ ศรีช่วย
๑๓	นายประพันธ์ ศรีใหม่	กลุ่มอนุรักษ์	ประพันธ์ ศรีใหม่

**เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.**

นางดวงจันทร์ มั่งสาทอง วันนี้เป็นการประชุมสภา อบต.ดินแดง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี

เลขานุการสภาฯ ๒๕๖๔ ตามพรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๖ การประชุมสภาฯ ต้องมีสมาชิกสภาฯ มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภา อบต.ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จึงจะเป็นองค์ประชุม ซึ่งบัดนี้สมาชิกสภาฯ เข้าประชุม จำนวน ๑๐ ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมครบแล้ว ดิฉันขอเชิญท่านประธานสภาฯ ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เชิญค่ะ

นายสุชาติ หนูชัยแก้ว  
ประธานสภาฯ

สวัสดิ์ศรีรับท่านสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อสมาชิกสภาฯ ครบองค์ประชุมแล้ว กระผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง

**ระเบียบวาระที่ ๑**

นางดวงจันทร์ มั่งสาทอง  
เลขานุการสภาฯ

**เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

เรื่องที่ ๑ ประกาศสภาฯ เรื่อง การเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นเลขานุการสภาฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๒๒ การเรียกประชุมสภาท้องถิ่น ให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกสภาฯ ทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงาน อบต. ก่อนการกำหนดวันเปิดสมัยประชุมไม่น้อยกว่า ๓ วัน ซึ่งสภาฯ ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ สมัยประชุม วันที่ ๑๔-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นั้น จึงเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายสุชาติ หนูชัยแก้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง

เรื่องที่ ๒ แจ้งการลาออกของสมาชิกสภาฯ ราย นายชลัมพล หนูชัยแก้ว ส.อบต.ม. ๖ ได้ยื่นหนังสือลาออก โดยมีความประสงค์ลาออกตั้งแต่วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔

**ที่ประชุม**

**รับทราบ**

**ระเบียบวาระที่ ๒**

นายสุชาติ หนูชัยแก้ว  
ประธานสภาฯ

**เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว**

ตามที่สภาฯ ได้มีการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาฯ ซึ่งทางฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสภาฯ และได้แจกให้กับท่านสมาชิกสภาฯ ไปแล้วนั้น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๗ ข้อ ๓๓ วรรคสอง การแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมให้กระทำโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น

ดังนั้น สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมสภาฯ ก็เป็นอำนาจของมติสภาฯ นี้เป็นผู้แก้ไขเพิ่มเติม ผมให้เวลาท่านสมาชิกสภาฯ ได้ตรวจสอบ

รายงานการประชุม ๕ นาทีหากมีข้อความใดที่จะแก้ไขขอให้เสนอต่อสภาได้ ถ้า  
ใครไม่มีผมขอรับรองรายงานการประชุมครับ

ที่ประชุม

-รับรอง-

ระเบียบวาระที่ ๓

ญัตติเพื่อพิจารณา

๓.๑ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ  
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายสุชาติ หนูชัยแก้ว  
ประธานสภาฯ

ขอเชิญนางสาวจิราภร ชาญณรงค์ หัวหน้าสำนักปลัดได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการ  
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี

นางสาวจิราภร ชาญณรงค์  
หัวหน้าสำนักปลัด

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯทุกท่าน  
ตามที่ท่านประธานสภาฯ ได้กล่าวนำไปแล้วข้างต้นเกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์  
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม  
ราชกุมารี ซึ่งในส่วนของรายละเอียดนั้น ได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯทุก  
ท่านคงได้อ่านและศึกษามาก่อนร่วมประชุมในวันนี้แล้ว จึงขอกล่าวเพียงใจความ  
สำคัญว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงสืบสานพระราช  
ปณิธานในการอนุรักษ์ทรัพยากรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ  
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งทรงให้ความสำคัญและเห็นความสำคัญของ  
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และทรงให้นำพรรณไม้จากภูมิภาคต่าง ๆ มาปลูกไว้ใน  
สวนจิตรลดา เพื่อเป็นแหล่งศึกษาและทรงมีโครงการพระราชดำริ ที่เกี่ยวกับการ  
อนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรแหล่งน้ำ การอนุรักษ์และพัฒนาดิน อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  
เป็นการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และปีต่อๆมา สมเด็จพระเทพ  
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงสืบทอดพระราชปณิธานต่อเรื่อยมาจนถึง  
ปัจจุบัน โดยมีหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริเข้ามามีส่วนร่วมวางแผนงาน ทั้งใน  
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเน้นการทำงานเข้าไปสร้าง  
จิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรตั้งแต่ในสถานศึกษาดำเนินงานในระดับท้องถิ่นใน  
การทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น จากฐานข้อมูลดังกล่าวจะนำไปสู่การอนุรักษ์และ  
ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของการมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีอยู่  
ในประเทศไทยต่อไป

นายสุชาติ หนูชัยแก้ว  
ประธานสภาฯ

และในบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการมีส่วนร่วมในส่วนแรก คือ  
การสมัครสมาชิก “ฐานทรัพยากรท้องถิ่น” โดยขั้นตอน คือ จะต้องมีการประชุมผู้  
เกี่ยวข้อง คือ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติและผู้นำท้องถิ่น จัดทำบันทึกรายงานการ  
ประชุมของอปท. โดยมีมติที่ประชุม เห็นชอบและพร้อมดำเนินการสมัครสมาชิก  
รายละเอียดทั้งหมดทุกท่านคงได้ศึกษามาบ้างแล้ว และในการประชุมสภาฯครั้งนี้ จึง  
เป็นการขอความเห็นชอบของสมาชิกสภาฯทุกท่านว่าเห็นควรดำเนินการอย่างไร  
ครับ ตามที่หัวหน้าสำนักปลัด ได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ ไปแล้ว นั้น ด้วยเป็น  
โครงการที่มีความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้อยู่กับเราตลอดไป และ  
พื้นที่ตำบลดินแดงของเรามีต้นทุนทางทรัพยากรธรรมชาติอยู่แล้ว ผมเห็นว่าน่าจะ  
เป็นโอกาสดีในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติครับ ต่อไปผมขอมติให้

	<p>ประชุมครบว่าเห็นชอบและพร้อมดำเนินการสมัครสมาชิก “ ฐานทรัพยากรท้องถิ่น ” หรือไม่ครบ โดยใครเห็นชอบขอให้ยกมือขึ้นครับ</p>
<b>มติที่ประชุม</b>	<p>เห็นชอบ จำนวน ๙ เสียง งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง</p> <p><b>๓.๒ วาระพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง เรื่องสถานที่ จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๔</b></p>
<p>นายสุชาติ หนูชัยแก้ว ประธานสภาฯ</p>	<p>ขอเชิญหัวหน้าสำนักปลัด ได้ชี้แจงให้สภาฯได้ทราบรายละเอียดร่างดังกล่าวข้างต้น ครับ</p>
<p>นางสาวจิราภร ชาญณรงค์ หัวหน้าสำนักปลัดฯ</p>	<p>สวัสดิ์ค่ะด้วยในตำบลดินแดงมีผู้ประกอบการด้านการจำหน่ายอาหารหลายราย และคาดว่าจะมีเพิ่มขึ้นในอนาคต การให้ความรู้และความเข้าใจในการประกอบการ ให้ถูกสุขลักษณะจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นอบต.ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ ด้านสุขาภิบาลสำหรับผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารในเขตอบต.ดินแดง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ไปเมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ และผู้ประกอบการในพื้นที่ได้ ให้ความสำคัญโดยการเข้าร่วมอบรมเป็นอย่างดี และสืบเนื่องจากโครงการดังกล่าว จึงต้องมีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหาร และสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๔ ขึ้นเพื่อประโยชน์ในการควบคุมและกำกับสถานที่ จำหน่ายอาหารและสะสมอาหารให้เป็นไปตามข้อบัญญัติดังกล่าวซึ่งในส่วนของร่าง จะประกอบไปด้วย นิยามของบุคคลสถานที่สะสมอาหาร โดยมีทั้งหมด ๒๗ ข้อ และ มีบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมประเภทการขอต่าง ๆ และแบบฟอร์ม คำขอรับใบอนุญาต (สอ.๑) แบบคำขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง (สอ.๒)แบบขอต่อใบอนุญาต/หนังสือ รับรองการแจ้ง(สอ.๕)และแบบคำขอรับใบแทนใบอนุญาตขอให้ทุกท่านศึกษาตาม หัวข้อและมีทักท้วงตรงจุดใดสามารถสอบถามได้ค่ะ</p>
<p>นายสุชาติ หนูชัยแก้ว ประธานสภาฯ</p>	<p>ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่อีกครั้งครับ ไม่ทราบท่านอื่นมีคำถามอีกหรือไม่ครับ ถ้าหากไม่ มีผมขอมติที่ประชุมเพื่อรับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๔ ครับ</p>
<b>มติที่ประชุม</b>	<p>สมาชิกสภาฯเห็นชอบในหลักการ ๙ เสียง สมาชิกสภาฯไม่อนุมัติ ไม่มี ลาประชุม ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง (นายสุชาติ หนูชัยแก้ว ประธานสภาฯ)</p> <p><b>ในวาระที่ ๒ (แปรญัตติ) ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๔</b></p>
<p>นายสุชาติ หนูชัยแก้ว ประธานสภาฯ</p>	<p>ตามที่สมาชิกสภาฯได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๖๔ แล้วไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่าน ใดจะแปรญัตติหรือไม่ครับ ถ้าหากไม่มีท่านใดจะแปรญัตติผมใคร่ขอมติในวาระที่ ๒ ครับ</p>
<b>มติที่ประชุม</b>	<p>สมาชิกสภาฯ ไม่มีการแปรญัตติ ในวาระที่ ๒ ๙ เสียง สมาชิกสภาฯไม่อนุมัติ ไม่มี</p>

นายสุชาติ หนูชัยแก้ว ประธานสภาฯ	<p>ลาประชุม ไม่มี</p> <p>งดออกเสียง ๑ เสียง (นายสุชาติ หนูชัยแก้ว ประธานสภา)</p> <p>ขอพักการประชุม ๑๐ นาที เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ดินแดง เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๖๔</p> <p>ในวาระที่ ๓ ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๖๔</p> <p>วาระที่ ๓ เป็นวาระให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๖๔ ผมใคร่ขอมติที่ประชุมให้ ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติฉบับนี้ครับ</p>
มติที่ประชุม	<p>สมาชิกสภาฯ เห็นชอบร่างข้อบัญญัติ จำนวน ๙ เสียง</p> <p>สมาชิกสภาฯไม่อนุมัติ ไม่มี</p> <p>ลาประชุม ไม่มี</p> <p>งดออกเสียง ๑ เสียง (นายสุชาติ หนูชัยแก้ว ประธานสภา)</p>
นายสุชาติ หนูชัยแก้ว ประธานสภาฯ	<p>๓.๓ การโอนเงินงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่</p> <p>ขอเชิญนักทรัพยากรบุคคล ได้ชี้แจงเหตุผลในการขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่จัดซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงานครับ</p>
น.ส.จารุลิน รักษา นักทรัพยากรบุคคล	<p>เนื่องจากรายการบางรายการ ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการ แต่ไม่ได้ตั้งจ่าย ไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี จึงขอโอนงบประมาณจากบางรายการ มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้</p>
มติที่ประชุม	<p>โครงการจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น ขนาด ๑๖ นิ้ว จำนวน ๔ ตัว ซึ่งอยู่ในแผนงาน บริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี จึงขอโอนงบประมาณรายจ่ายมาจาก แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และทัศนศึกษาดูงาน แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.ดิน แดง พนักงานส่วนตำบล หัวหน้าส่วนและผู้นำชุมชนตำบลดินแดง เป็นจำนวนเงิน ๖,๐๐๐.- บาท มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ดังกล่าว</p> <p>สมาชิกสภาฯเห็นชอบ ๙ เสียง</p> <p>สมาชิกสภาฯไม่อนุมัติ ไม่มี</p> <p>ลาประชุม ไม่มี</p> <p>งดออกเสียง ๑ เสียง (นายสุชาติ หนูชัยแก้ว ประธานสภาฯ)</p> <p>๓.๔ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔</p> <p>เนื่องจากงบประมาณค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้า ซึ่งได้ตั้งจ่ายไว้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย จึงขออนุมัติโอนลดจากแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบดำเนินงาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่ายค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซมเพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุใช้สำหรับงานกิจการประปาทุกชนิด เช่น ตู้คอนโทรลควบคุมการทำงานของระบบประปา จำนวน ๘,๕๐๐.- บาท</p>

มติที่ประชุม

สมาชิกสภาเห็นชอบ ๙ เสียง  
สมาชิกสภาไม่อนุมัติ ไม่มี  
ลาประชุม ไม่มี  
งดออกเสียง ๑ เสียง (นายสุชาติ หนูชัยแก้ว ประธานสภา)

นายสุชาติ หนูชัยแก้ว  
ประธานสภา

๓.๕ การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๔ และสมัยแรกของปี ๒๕๖๕  
ขอเชิญนางดวงจันทร์ มั่งสาทอง ประธานเลขานุการสภาชี้แจงครับ

นางดวงจันทร์ มั่งสาทอง  
เลขานุการสภา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  
๒๕๔๗ กำหนดหลักเกณฑ์ เมื่อมีการประชุมสภาสามัญ สมัยแรกของปีไหน ให้  
กำหนดว่าสมัยสามัญประจำปีของปีนั้นๆว่า มีกี่สมัย พร้อมกำหนดวันประชุมว่ามีกี่  
วัน และกำหนดสมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป จึงขอเชิญสมาชิกสภา  
ปรึกษาหารือว่าสมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๔ มีกี่สมัย กำหนดกี่วัน และสมัยแรกของ  
ปี ๒๕๖๕

ที่ประชุม

กำหนดดังนี้

๑. สมัยสามัญประจำปี ๒๕๖๔ กำหนด ๔ สมัย
  - สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔
  - สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๔
  - สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔
  - สมัยสามัญ สมัยแรกของปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

นายสุชาติ หนูชัยแก้ว  
ประธานสภา

๓.๖ การคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาแทนตำแหน่งว่าง  
ด้วยนายชลัมพล หนูชัยแก้ว เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ได้ลาออก  
เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ ทำให้กรรมการว่างลง จึงต้องมีการคัดเลือก  
กรรมการตรวจรายงานการประชุมแทนตำแหน่งว่างดังกล่าว ผมขอให้สมาชิกสภา  
เสนอชื่อและผู้รับรอง ๒ ท่าน ครับ

นายสนิท ลั่นทอง  
ส.อบต.ม.๔

เสนอชื่อ นายคะนอง บัวนุช ส.อบต.ม.๕  
ผู้รับรอง ๑.นายวีรัตน์ อีวั้งโส ส.อบต.ม.๖  
๒.นายเสรี รอดมี ส.อบต.ม.๓

นายสุชาติ หนูชัยแก้ว  
ประธานสภา

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อท่านอื่นอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีกระผมถือว่านายคะนอง  
บัวนุช จะได้รับการคัดเลือกตามระเบียบฯ

ที่ประชุม

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๔

ญัตติอื่น ๆ

นายสุชาติ หนูชัยแก้ว  
ประธานสภา

สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอะไรอีกหรือไม่ครับ

นายสุนีย์ ทองเกิด  
ส.อบต.ม.๕

๑. ด้วยช่วงนี้เข้าสู่หน้าแล้ง ทำให้แหล่งน้ำประปาที่ได้ชุดและปล่อยน้ำใช้ภายในหมู่  
ที่ ๕ เริ่มแห้ง บางจุดมีน้ำขิมและรั่วทำให้เกิดปัญหาน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคไม่  
เพียงพอ ขอให้กองช่างดำเนินการแก้ไขด้วยครับ

๒. ถนนเป็นหลุมบ่อทำให้เกิดปัญหาการสัญจรและบรรทุกสินค้าทางการเกษตร มี ๒ สาย คือ
- ซอยจิตรภิมรย์ ตอน ๒
  - ซอยมวลชนสัมพันธ์ ตอน ๒

นายเสรี รอดมี  
ส.อบต.ม.๓  
นายกิตติธัช เรืองมาก  
ส.อบต.ม.๔

นายคะนอง บัวนุช  
ส.อบต.ม.๕

ที่ประชุม  
นายสุชาติ หนูชัยแก้ว  
ประธานสภาฯ

ปิดประชุมเวลา

โดยขอให้กองช่างออกสำรวจและประมาณราคาด้วยครับ  
ขอให้กองช่างออกสำรวจถนนสายช่องเขา – ปลายทาง ด้วยเป็นหลุมบ่อ มีปัญหาในการสัญจรอย่างมากและให้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนครับ  
ถนนสายสปก. ซอย ๑ ตั้งแต่ปากซอยถึงบ้านนายหมึก ระยะทางประมาณ ๓๐๐ เมตร เส้นทางเป็นหลุมบ่อขอให้เร่งถมหลุมบ่อเพื่อความสะดวกในการสัญจรของชาวบ้านครับ  
ด้วยทางศพด.บ้านเขาไ่ว้ข้าว ได้ประสานงานกับผมว่าด้วยเรื่องเดิมที่มีค้างคาจำนวนมากได้ทำรังที่อยู่ภายใต้หลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังเก่า มีการดำเนินการแก้ไขมาหลายครั้งแล้ว แต่ยังคงไม่ได้ผลและตอนนี้มีการก่อสร้างศพด.หลังใหม่เสร็จแล้ว ซึ่งอยู่ใกล้ๆกันและปรากฏว่ามีค้างคาได้เข้าไปอยู่ในศพด.หลังใหม่อีกด้วย กระผมคิดว่าควรมีการกำจัด เพราะกลิ่นจากค้างคาเป็นอันตรายต่อเด็กๆและผู้ปฏิบัติหน้าที่ จึงควรเร่งดำเนินการหาทางแก้ไขโดยด่วนด้วยครับ

รับทราบ

ไม่ทราบว่ามีอะไรอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุมครับ

๑๒.๓๐ น.

ผู้จัดรายการประชุม

(นางดวงจันทร์ มั่งสาทอง)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง

ลงชื่อ

(นายวรรณโชค ชุมทอง)

ผู้ตรวจรายการประชุม

ลงชื่อ

(นายกิตติธัช เรืองมาก)

ผู้ตรวจรายการประชุม

ลงชื่อ

(นายคะนอง บัวนุช)

ผู้ตรวจรายการประชุม

ลงชื่อ

(นายสุชาติ หนูชัยแก้ว)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง